

Press Release

งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “Smart Money กระเป๋าตั้งค์ กระเป๋าตุง”

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

**สมาคมตลาดตราสารหนี้ จับมือ Money Channel  
ผุดรายการใหม่ “Smart Money กระเป๋าตั้งค์ กระเป๋าตุง”  
ติดตามช่องทางปัญญาให้คนไทยรู้วิธีบริหารเงิน**

สมาคมตลาดตราสารหนี้ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel เปิดตัวรายการใหม่ “Smart Money กระเป๋าตั้งค์ กระเป๋าตุง” ออกอากาศทาง Money Channel ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น. เริ่ม 16 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก 2 พันธมิตร กลุ่มธนาคารกรุงศรี และ ปตท. ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ให้คนไทยไว้หนี่ มีเงินออม และต่อยอดสู่การลงทุนให้เงินเพิ่มพูน กระเป๋าตุง!!

**คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธาน กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด** กล่าวว่า นโยบายหลักที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบให้แก่ Money Channel คือ การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล และการลงทุนสู่ประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Money Channel จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้แสดงความสนใจเข้าร่วมผลิตรายการ Smart Money กระเป๋าตั้งค์ กระเป๋าตุง เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างครบถ้วน รอบด้าน โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ นั้น ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนเช่นนี้

**คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์ กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย** กล่าวว่า สมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ด้านการบริหารเงิน ดังนั้น เมื่อตัดสินใจร่วมทำรายการ Smart Money กระเป๋าตั้งค์ กระเป๋าตุง จึงได้ออกแบบให้รายการมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางทั้งด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนในหลายๆ ช่องทาง โดยไม่จำกัดแต่เพียงเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะเราเชื่อว่าหากประชาชนสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินส่วนตัวให้มีความเข้มแข็งได้ ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ก็ไม่ลืมที่จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการ โดยจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

“สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณกลุ่มธนาคารกรุงศรี และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนรายการ Smart Money กระเป๋าตั้งค์ กระเป๋าตุง ทั้งในส่วนของ การสนับสนุนการผลิต และร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในรายการ” คุณนิวัฒน์ กล่าว

**คุณกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเงินฝาก การลงทุน ประกันภัย และ ธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)** เปิดเผยว่า กลุ่มธนาคารกรุงศรีมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนรายการ เพราะรายการนี้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิด “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” ของธนาคาร โดยนำแนวคิดการบริหารเงิน มาอธิบายอย่างง่ายๆ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยพร้อมนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในฐานะผู้

ให้บริการด้านการบริหารเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่บริการเงินฝาก สินเชื่อ และบริการด้านการลงทุน มาแบ่งปันแก่ผู้ชมด้วย

**คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด** กล่าวว่า บลจ.กรุงศรี จะร่วมให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงิน การลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีหลากหลายประเภท เหมาะกับคนหลากหลายกลุ่มอายุ และอาชีพ ซึ่งล้วนแต่สามารถใช้งบกองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการบริหารเงินวางแผนเตรียมตัวรับวัยเกษียณ หรือแม้แต่ใช้เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี มั่นใจว่าผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนเงินในกระเป๋าของตนเองอย่างแน่นอน

**คุณสุรงค์ บุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)** กล่าวว่า ปตท.ในฐานะบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของไทย ถือเป็นภารกิจหนึ่งของเราในการร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทยให้ก้าวไปข้างหน้า เราให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักวางแผนการเงิน และเห็นว่ารายการนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คนไทยมีความเข้มแข็งด้านการเงินได้ จึงตัดสินใจเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน CSR ที่ ปตท. มอบคืนกลับให้กับสังคมไทย

อีกหนึ่งรายการ Smart Money กระเป๋าตังค์ กระเป๋าตุง เป็นรายการที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารเงิน การวางแผนการเงินให้แก่ประชาชน ภายใต้การร่วมผลิตของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสถานีโทรทัศน์ Money Channel โดยมี กลุ่มธนาคารกรุงศรี และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น. ทาง Money Channel ซึ่งสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวี True Visions ช่อง 14, CTH ช่อง 8 และเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ / จานดาวเทียม PSI (จานดำ) ช่อง 114, PSI OK ช่อง 39, DTV (จานเหลือง) ช่อง 61 / กล่องทีวีดาวเทียม GMM Z ช่อง 14 และ 101, Sun Box ช่อง 24 (KU Band) และ ช่อง 334 (C Band) หรือรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ [www.moneychannel.co.th](http://www.moneychannel.co.th) และ App Money Channel เฉพาะ iOS

.....

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายกลยุทธ์ด้านการตลาด บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด โทร. 0 2229 2000 ต่อ 3421 (คุณมงคล) หรือ 3435 (คุณเมวดี)